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ภาคผนวก 

เอกสารผลลัพธ์การประชุม 

ถ้อยแถลงในหัวข้อ “Making trade work for development after Nairobi” 



รายงาน 
การประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก ประจ าปี ๒๕๕๙ 

(2016 Annual Session of the Parliamentary Conference on the WTO) 
ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
     

 
 การประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก ประจ าปี ๒๕๕๙ (2016 Annual Session of the 

Parliamentary Conference on the WTO) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ส านักงาน-
องค์การการค้าโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  ด้วยความร่วมมือระหว่างสหภาพรัฐสภาและสภายุโรป ภายใต้
หัวข้อหลักเรื่อง “อนาคตขององค์การการค้าโลก” (What future for the WTO?) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งสิ้นจ านวน ๓๒๖ คน จากรัฐสภา ๖๐ ประเทศ (เป็นผู้เข้าร่วมประชุมจากรัฐสภาประเทศต่าง ๆ ๒๑๔ คน 
และเป็นผู้สังเกตการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑๑๒ คน)  

 

 คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 
 

   ๑. นายพีระศักดิ์  พอจิต   - รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง 
     - หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   ๒. พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร   - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     - ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม 
     และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     - ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   ๓. นายอิสระ  ว่องกุศลกิจ   - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     - ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม 
     และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     - ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   ๔. นายวิทวัส  บุญญสถิตย์   - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     - โฆษกคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง 
      สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     - ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   ๕. พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท ์  - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
                 - กรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง 
      สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     - ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   ๖.  นายสายสิทธิ์  เจตสิกทัต   - เลขานุการรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง 
   ๗. นายมณฑล  นพวงศ์   - ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสหภาพรัฐสภา 
     ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
     ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
     - เลขานุการคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



๒ 

 

   ๘. นางสาวปิลันธนา  ทองสัมฤทธิ์   - นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
     กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา 
     ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
     ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
     - ผู้ช่วยเลขานุการคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   ๙.  นางสาวนีรนันท์  สังข์โต   - นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
     กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา 
     ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
     ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
     - ผู้ช่วยเลขานุการคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   ๑๐. นายกฤษฎา  เปี่ยมพงศ์สานต์   - ผู้ช านาญการของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
         (นายอิสระ ว่องกุศลกิจ) 
 

ก าหนดการประชุม 
วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 

เวลา ๑๐.๐๐ -  ๑๘.๐๐  นาฬิกา  ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม 
 

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐  นาฬิกา  พิธีเปิดการประชุม  
- Mr. Krister Örnfjäder สมาชิกรัฐสภา (สวีเดน) ประธานร่วม 

ในการประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก 
- Mr. Bernd  Lange ประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยการค้า

ระหว่างประเทศแห่งสภายุโรป 
- Mr. Herald Neple เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งนอร์เวย์

ประจ าองค์การการค้าโลก ประธานคณะมนตรีใหญ่แห่งองค์การ-
การค้าโลก 
 

เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐  นาฬิกา  การน าเสนอรายงาน และการอภิปราย เรื่อง “การค้าเพื่อการพัฒนาภายหลัง
การประชุม ณ กรุงไนโรบี” (Making trade work for development 
after Nairobi) 

   คณะผู้น าเสนอรายงาน 
- Mr. Paul Rübig สมาชิกสภายุโรป 
- Mr. Anurag Singh Thakur สมาชิกรัฐสภา (อินเดีย) 
- Mr. Helmut Scholz สมาชิกสภายุโรป 
- Mr. Dennis Dumisani Gamede สมาชิกรัฐสภา (แอฟริกาใต้)  

 

เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐  นาฬิกา   การสนทนาเชิงนโยบายกับนักเจรจาองค์การการค้าโลกและผู้แทนระดับสูง     
ขององค์การการค้าโลกหัวข้อเรื่อง “องค์การการค้าโลกในยุคของข้อตกลง
การค้าในระดับมหภาค” (WTO in the era of mega-regional trade 
agreements)  

 



๓ 

 

   ผู้อภิปรายรับเชิญ 
- Mr. Daniel Blockert เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งสวีเดน

ประจ าองค์การการค้าโลก ประธานคณะกรรมาธิการองค์การการค้าโลก
ว่าด้วยข้อตกลงการค้าระดับภูมิภาค 

- Mr. Marc Vanheukelen เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งสหภาพ-
ยุโรปประจ าองค์การการค้าโลก 

- Mr. Amr Ramadan เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งอียิปต์
ประจ าองค์การการค้าโลก  

- Mr. Junichi Ihara เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งญี่ปุ่นประจ า
องค์การการค้าโลก  

- Mr. Fernando De Mateo Y Venturini เอกอัครราชทูตผู้แทน-
ถาวรแห่งเม็กซิโกประจ าองค์การการค้าโลก  

ผู้ด าเนินรายการ 
- Mr. Bernd Lange ประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยการค้าระหว่าง-

ประเทศแห่งสภายุโรป ประธานร่วมการประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การ-
การค้าโลก   
 

เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๓๐  นาฬิกา  งานเลี้ยงรับรองเพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม 
 
วันอังคารที ่๑๔ มิถนุายน ๒๕๕๙ 
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐  นาฬิกา  ปาฐกถาพิเศษ โดย Mr. Karl Brauner รองผู้อ านวยการใหญ่องค์การ-

การค้าโลก เรื่อง “ภารกิจภายหลังการประชุม ณ กรุงไนโรบี : ผลสะท้อน
ที่ มีต่ออนาคตขององค์การการค้าโลก” (Post-Nairobi work: 
reflections on the future of the WTO)  

 

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๒๐  นาฬิกา  การบรรยายสรุปเรื่อง “การออกกฎหมายว่าด้วยข้อตกลงการอ านวย
ความสะดวกทางการค้า” (Enacting the Trade Facilitation 
Agreement) 

    องค์ปาฐก 
- Ms. Nora Neufeld (เจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการองค์การ-

การค้าโลก) 
 

เวลา ๑๑.๒๐ – ๑๓.๐๐  นาฬิกา  การอภิปราย (ต่อ) เรื่อง “การค้าเพื่อการพัฒนาภายหลังการประชุม 
ณ กรุงไนโรบี” (Making trade work for development after 
Nairobi) 

 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐  นาฬิกา  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐  นาฬิกา  การอภิปรายหัวข้อย่อย เรื่อง “การค้าในฐานะเป็นตัวขับเคลื่อน

ความก้าวหน้าทางสังคม : มิติด้านเพศภาวะ” (Trade as a vehicle 
of social progress: The gender perspective) 

 



๔ 

 

 
    ผู้ร่วมอภิปราย 

- Ms. Nurhayati Ali Assegaf สมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซีย 
- Mr. Azam Swat สมาชิกวุฒิสภาปากีสถาน 
- Ms. Arancha González ผู้อ านวยการบริหารองค์กรด้านการค้า-

ระหว่างประเทศ 
- Ms. Noraini Ahmad สมาชิกรัฐสภามาเลเซีย 
ผู้ด าเนินรายการ 
- Ms. Inmaculada Rodriguez-Piñero Fernández  

สมาชิกสภายุโรป   
 

เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐  นาฬิกา  การบรรยายสรุป เรื่อง “ปัญหาของระบบการระงับข้อพิพาทขององค์การ-
การค้าโลก” (The riddles of the WTO dispute settlement system) 

    องค์ปาฐก 
- Ms. Velerie Hughes (เจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการองค์การ-

การค้าโลก) 
 

เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐  นาฬิกา  ปิดการประชุม และรับรองเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม 

การประชุมประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ จ านวน ๕ เรื่อง ดังนี้ 
- การค้าเพ่ือการพัฒนาภายหลังการประชุม ณ กรุงไนโรบี (Making trade work for development 

after Nairobi) 
- องค์การการค้าโลกในยุคของข้อตกลงการค้าในระดับมหภาค (WTO in the era of mega - 

regional trade agreements) 
- การบัญญัติกฎหมายว่าด้วยข้อตกลงการอ านวยความสะดวกทางการค้า (Enacting the 

Trade Facilitation Agreement) 
- การค้าในฐานะเป็นตัวขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางสังคม : มิติด้านเพศภาวะ (Trade as a 

vehicle of social progress: The gender perspective) 
- ปัญหาของระบบการระงับข้อพิพาท (The riddles of the WTO dispute settlement system) 
 

 

 
 
 

วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ น าโดย นายพีระศักดิ์  พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติ-
แห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยพลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 
ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายวิทวัส  บุญญสถิตย์  ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และพลอากาศเอก 
สฤษดิ์พงษ์  โกมุทานนท์ ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก 
ประจ าปี ๒๕๕๙ (2016 Annual Session of the Parliamentary Conference on the WTO) โดยมีสมาชิก-

สาระส าคัญของการประชุม 



๕ 

 

รัฐสภาจากทั่วโลก จ านวน ๓๒๖ คน จากรัฐสภา ๖๐ ประเทศ เข้าร่วมการประชุมซึ่งจัดขึ้นร่วมกันระหว่าง
สหภาพรัฐสภาและสภายุโรป  
 
พิธีเปิดการประชุม 

 การประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก ประจ าปี ๒๕๕๙ เริ่มต้นด้วยการกล่าวสุนทรพจน์
ของบุคคลส าคัญต่าง ๆ ดังนี้ 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 (๑) Mr. Krister  Örnfjäder สมาชิกรัฐสภาสวีเดน ประธานร่วมในการประชุมรัฐสภา       
ว่าด้วยองค์การการค้าโลก กล่าวโดยมีใจความส าคัญว่า องค์การการค้าโลกมีวัตถุประสงค์ยึดถือหลักนิติธรรม
ในการค้าระหว่างประเทศ ช่วยขจัดความยากจนและสร้างความมั่งคั่งโดยการลดอุปสรรคทางการค้าระดับโลก 
ดังนั้น สหภาพรัฐสภาและสภายุโรปจึงได้ร่วมกันจัดตั้งกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์การการค้าโลก
ขึ้นมา การประชุมนี้นับเป็นเวทีในการหารือระหว่างผู้บัญญัติกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นการค้าและ
การพัฒนาระหว่างประเทศกับผู้เจรจาจากรัฐบาลที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการหารือในองค์การการค้าโลก 
ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นถึงคุณค่าของเวทีดังกล่าวนี้ โดยเป็นโอกาสที่สมาชิกรัฐสภาใช้ในการ -
ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าพหุภาคี ส าหรับนักการทูตและ
ผู้เชี่ยวชาญทางการค้าและเป็นโอกาสในการอธิบายให้กับผู้บัญญัติกฎหมายทราบถึงความท้าทายในกระบวนการ
เจรจาและการประนีประนอมที่มีความละเอียดอ่อนเชิงเทคนิค ซึ่งจะเป็นข้อมูลส าคัญให้กับรัฐสภาในการให้
สัตยาบันต่อความตกลงทางการค้า ซึ่งหากไม่มีการภาคยานุวัติเข้ากับกฎหมายภายในและการควบคุมดูแล
อย่างแข็งขัน ข้อตกลงทางการค้าจะไม่มีความน่าเชื่อถือและด้อยประสิทธิภาพ  

  (๒) Mr. Bernd  Lange ประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศแห่ง-
สภายุโรป กล่าวโดยมีใจความส าคัญว่า การที่ได้เห็นสมาชิกรัฐสภาจ านวนมากจากทุกมุมโลกเข้าร่วมการประชุม
ครั้งนี้แสดงถึงความส าคัญของมิติรัฐสภาในกิจการขององค์การการค้าโลกและยังแสดงถึงความสนใจของ

Mr. Krister  Örnfjäder สมาชิกรฐัสภาสวีเดน ประธานร่วม
ในการประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก 

บรรยากาศในที่ประชุม  
ณ ส านักงานองค์การการค้าโลก นครเจนีวา 



๖ 

 

สมาชิกรัฐสภาที่มีต่อนโยบายการค้าอีกด้วย ซึ่งผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งถือเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างพลเมือง
และผู้มีอ านาจตัดสินใจ ที่ถ่ายทอดความเห็นของประชาชนในเขตเลือกตั้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
เจรจาข้อตกลง ท าหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลและให้มั่นใจว่าข้อกังวลต่าง ๆ จะได้รับฟังและน าไปพิจารณา  ทั้งนี้ 
สาธารณชนให้ความสนใจกับข้อตกลงทางการค้าเพ่ิมมากขึ้น พวกเขาต้องการทราบว่าจะมีการตัดสินใจเรื่องใด
และใครเป็นผู้ตัดสินใจ และยังขยายไปถึงการตัดสินใจในองค์การการค้าโลกด้วย ทั้งนี้ การเจรจาการค้าจ าเป็นต้อง
มีความโปร่งใสและให้ประชาชนเข้าถึงได้มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงอนาคตขององค์การการค้าโลก
และประเด็นภายหลังไนโรบี ตนเห็นว่าการประชุมระดับรัฐมนตรี ณ กรุงไนโรบีนั้นมีหลายประเด็นส าคัญที่สามารถ
ตกลงกันได้ อย่างไรก็ดี กระบวนการที่น าไปสู่การบรรลุข้อตกลงได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องความโปร่งใส
และการมีส่วนร่วมในการเจรจาทางการค้า ดังนั้น องค์การการค้าโลกควรทบทวนกระบวนการและวิธีการท างาน
เพ่ือหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ในอนาคต ส าหรับสมาชิกรัฐสภาควรมีส่วนร่วมในการเจรจาการน าไปปฏิบัติ อาทิ ความตกลง
ว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement) ยังต้องการให้อีก ๒๐ ประเทศ 
ให้สัตยาบันก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ เป็นต้น สมาชิกองค์การการค้าโลกจ าเป็นต้องด าเนินการตามพันธกรณี
ที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดในด้านการค้าบริการหรือพัฒนากฎว่าด้วยแหล่งก าเนิด
สินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 (๓) Mr. Harald Neple เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรนอร์เวย์ประจ าองค์การการค้าโลก กล่าวโดย
มีใจความส าคัญว่า สมาชิกรัฐสภามีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงระหว่างองค์การการค้าโลกและประชาชน
ในเขตเลือกตั้ง ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์หลักจากการด าเนินการในองค์การการค้าโลก เป็นที่ทราบดีว่า 
ความตกลงต่าง ๆ จะต้องผ่านรัฐสภา อาทิ ความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้า และข้อตัดสินใจ
เกี่ยวกับการแข่งขันการส่งออก อย่างไรก็ดี กระบวนการที่น าไปสู่การบรรลุข้อตกลงในการประชุมระดับรัฐมนตรี
ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกควรหลีกเลี่ยงมิให้เกิดซ้ าอีกโดยการเน้นย้ าถึงความ
จ าเป็นในเรื่องความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในการเจรจาทางการค้า หากประเทศสมาชิกทั้งหมดร่วมมือกันและมี
เจตจ านงทางการเมืองที่จะท าให้เกิดฉันทามติในการเจรจาขององค์การการค้าโลก นอกจากนี้ การติดตามผลลัพธ์
จากการเจรจานับเป็นเรื่องส าคัญ และจากการที่เศรษฐกิจโลกเติบโตเชื่องช้าจึงจ าเป็นต้องเร่งให้การค้าก้าวหน้า
มากขึ้น ในการประชุมที่กรุงไนโรบีบรรดารัฐมนตรีให้สัญญาที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการค้าพหุภาคี

  Mr. Bernd  Lange ประธาน
คณะกรรมาธิการว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศแห่งสภายุโรป 

Mr. Harald Neple เอกอัครราชทูต
ผู้แทนถาวรนอร์เวย์ประจ าองค์การ

การค้าโลก นครเจนีวา    



๗ 

 

เพ่ือสร้างความมั่งคั่งและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประเทศสมาชิก รวมทั้งประกันว่าประเทศก าลังพัฒนาและพัฒนา
น้อยที่สุดจะมีส่วนแบ่งในความเติบโตทางเศรษฐกิจโลกโดยค านึงถึงความจ าเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศเหล่านี้ ดังนั้น เราจึงหวังว่าสมาชิกรัฐสภาจะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการอภิปรายเกี่ยวกับการสร้าง
ความแข็งแกร่งให้แก่องค์การการค้าโลกและท าหน้าที่ในการเจรจา รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการและช่วย
แสวงหาแนวทางร่วมกันส าหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีและหลังจากนั้น องค์การการค้าโลกจึงจะตอบสนอง
ต่อความต้องการของประเทศสมาชิก ดังนั้น ข้อมูลจากสมาชิกรัฐสภาและจากรัฐบาลที่มีต่อองค์การการค้าโลก
จึงมีส่วนช่วยเหลือในการสร้างความเข้าใจ บทบาทของสมาชิกรัฐสภามีส่วนช่วยให้องค์การการค้าโลกสามารถ
พัฒนากรอบการค้าโลกให้สามารถคาดคะเนได้ มีความม่ันคงและโปร่งใส รวมทั้งช่วยในการพัฒนาระบบการค้า
พหุภาคีให้สามารถแก้ไขปัญหาของประเทศสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาความเป็นอยู่ของ
ประชาชน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การน าเสนอรายงานและการอภิปรายเรื่อง “การค้าเพื่อการพัฒนาภายหลังการประชุม ณ กรุงไนโรบี” 
(Making trade work for development after Nairobi)  

 
นาย Paul Rübig สมาชิกสภายุโรป อภิปรายว่า 
ผลลัพธ์ที่ส าเร็จจากการเจรจาในการประชุม
ระดับรัฐมนตรี ณ กรุงไนโรบี ได้ยืนยันถึง
บทบาทส าคัญขององค์การการค้าโลกในความมี
ธรรมาภิบาลการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
ในสาขาการเกษตร อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์
ต่อสมาชิกกลุ ่มประเทศก าลังพัฒนา อีกทั ้ง
การท าความตกลงในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยังแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของความรุดหน้า
ในการเจรจาแบบพหุภาคี ทั้งนี้ควรเน้นให้สมาชิก

คณะผู้แทนสภานิติบญัญัติแห่งชาติ น าโดย นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบญัญัติแห่งชาติ คนท่ีสอง 
เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก ณ องค์การการค้าโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 



๘ 

 

ทุกประเทศได้มีส่วนร่วมกับการค้าแบบพหุภาคีโดยมีองค์การการค้าโลกเป็นศูนย์กลางส าหรับการเจรจาความตกลง
หลายฝ่าย และควรเปิดให้มีการเจรจาภายในกรอบการด าเนินงานขององค์การการค้าโลกกับทุกประเทศที่
เห็นชอบกับความรุดหน้าบางเรื่องในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้าโดยมุ่งหมายที่การพัฒนาระบบการค้า
ระหว่างประเทศให้มีขึ้นต่อไปเพ่ือให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ นอกจากนี้ ในการเจรจาดังกล่าว หุ้นส่วนประเทศ
ต่าง ๆ สามารถท าความตกลงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับทวิภาคีโดยท าในลักษณะเป็นส่วนเพ่ิมเติมขึ้นมา
มิใช่ในลักษณะของการใช้แทนหรือแทนที่การเจรจาแบบพหุภาคี ปัจจุบันอี-คอมเมิร์ซ (E-commerce) และ
การค้าดิจิทัลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและมีส่วนแบ่งตลาดในการค้าโลกที่เติบโตอย่างรวดเร็วมาก กลุ่มประเทศ
ก าลังพัฒนายังได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเชื่อมโยงเข้าสู่ตลาดโลกที่เมื่อยี่สิบปีที่ผ่านมาไม่สามารถท าได้ 
ทั้งนี้ ในช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา วิธีการที่เราท าการค้านั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปในหลาย ๆ ทาง กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของโลกได้รับการจัดระเบียบโดยผ่านกระบวนการห่วงโซ่คุณค่าของโลก (global value chains) 
และเครือข่ายเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าผ่านการขายระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายของแต่ละประเทศ ในปัจจุบัน สินค้า
ขั้นกลางสามารถท าการส่งออกได้ถึงเกือบร้อยละ ๖๐ ส่วนการบริการก็มีบทบาทส าคัญในการปฏิบัติการของ
ห่วงโซ่คุณค่าของโลกและเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศที่ว่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขนส่ง การสื่อสาร 
และการบริการทางธุรกิจอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในการค้าของโลก อีกทั้งในการผลิตนั้น 
สินค้าและบริการมีความสอดคล้องกันอย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้  และจ าเป็นต้องน านโยบายของ
องค์การการค้าโลก รวมถึงการเจรจาการค้ามาพิจารณาโดยค านึงถึงกฎเกณฑ์ในเรื่องการประเมินราคาศุลกากรด้วย 
ข้อตัดสินใจที่เกิดขึ้นในการประชุม ณ กรุงไนโรบีเรื่องกฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้าที่มีการให้สิทธิพิเศษทาง
การค้าส าหรับกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งที่เป็นการตัดสินใจไปในทิศทางที่ถูกต้องเพ่ือให้
กลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดนี้มีความสะดวกในการปฏิบัติตามได้ดียิ่งขึ้นและมีความโปร่งใสมากขึ้น ซึ่งอันที่จริง
การท าให้กฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้ามีความง่ายขึ้นนี้เป็นไปตามเป้าหมายทางการค้าภายใต้เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนอีกด้วย นอกจากนี้ เราต้องการแรงจูงใจและเครื่องมือใหม่ ๆ มาช่วยในการปรับปรุงพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาในการค้าของโลก เช่น  การให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือเพ่ิม
การคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้มีมากขึ้นและเพ่ือช่วยส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันด้วย ทั้งนี้ การลดอัตราก าแพงภาษี
แต่เพียงอย่างเดียวยังไม่เป็นแรงจูงใจเพียงพอ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวก
ทางการค้าจึงมีความส าคัญอย่างมาก   
 

 Mr. Anurag Singh Thakur สมาชิกรัฐสภาอินเดีย ร่วมอภิปรายว่า การค้าเป็นส่วนประกอบ
ที่ส าคัญส าหรับการพัฒนา แนวคิดของการพัฒนาได้ฝังแน่นอยู่ในระบบขององค์การการค้าโลกและความตกลง
มาร์ราเกซที่เป็นความตกลงในการจัดตั้งองค์การการค้าโลกได้ก าหนดวาระในเรื่องเสรีภาพในทางการค้าและ
การส่งเสริมการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน โดยเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการท าให้การค้ามีผลต่อการพัฒนานั้น 
บทบาทขององค์การการค้าโลกและสมาชิกขององค์การการค้าโลกมีส่วนส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลที่ได้จาก
การประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก ครั้งที่ ๑๐ ณ กรุงไนโรบี อนึ่ง การเร่งการรวมตัวของกลุ่มประเทศ
ก าลังพัฒนาและกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดให้เข้าสู่ระบบการค้าของโลกเป็นลักษณะเชิงบังคับ การจัดท า
วาระการพัฒนารอบโดฮาและการปฏิบัติตามพันธะต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในข้อตัดสินของการประชุมระดับรัฐมนตรี
ดังกล่าวจึงถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์นี้ ทั้งนี้ การน ากลุ่มประเทศก าลังพัฒนาและ
กลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุดเข้าสู่ระบบการค้าของโลกนั้นมีปัจจัยที่ต้องค านึงคือ การค้ามีผลกระทบต่อ
ประเทศต่างๆ แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขั้นตอนการพัฒนาของประเทศนั้น ๆ ซึ่งประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศ
ก าลังพัฒนา และประเทศพัฒนาน้อยที่สุด มีความแตกต่างในขีดความสามารถ หากไม่มีความเท่าเทียมกัน 
การค้าสามารถส่งผลกระทบในเชิงลบต่อประเทศที่อยู่ในสถานะเสียเปรียบได้ ดังนั้น องค์การการค้าโลกในฐานะ



๙ 

 

เป็นเวทีการเจรจาการค้าพหุภาคีจึงมีบทบาทส าคัญที่จะท าให้เกิดความมั่นใจว่าประเทศท่ีท าการค้าทุกประเทศ
จะมีความเท่าเทียมกันเพ่ือให้ได้รับประโยชน์จากการค้าและการพาณิชย์ระหว่างประเทศที่มีเพ่ิมมากขึ้น 
แนวคิดเรื่อง “ประเทศก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดไม่ต้องตอบแทนประเทศพัฒนาแล้วในอัตรา
ที่เท่ากัน” (Less than Full Reciprocity) ได้ถูกน าเข้ามาใช้ในกฎทางการค้าของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษี
ศุลกากรและการค้า (GATT) เพ่ือตอบโต้ผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ของเสรีภาพทางการค้าที่มีต่อประเทศ
ก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด แต่กระนั้นแนวคิดในเรื่อง “การปฏิบัติอย่างเป็นพิเศษและแตกต่าง” 
(Special and Differential Treatment) ในการเจรจาการค้ารอบอุรุกวัย ที่จะท าให้ประเทศก าลังพัฒนาเข้าถึง
ตลาดของประเทศพัฒนาแล้ว ก็ยังมีกฎเกณฑ์ทางการค้าอ่ืน ๆ ที่ยังท าให้ประเทศพัฒนาแล้วได้เปรียบอยู่ดี 
ด้วยเจตจ านงที่ต้องการจะให้เกิดความเท่าเทียมต่อประเทศก าลังพัฒนาและเพ่ือปรับปรุงพัฒนาโอกาสในทาง
การค้าของกลุ่มประเทศนี้ การประชุมระดับรัฐมนตรี ณ กรุงโดฮา ในปี ๒๕๔๔ จึงได้มีการน าประเด็นการพัฒนานี้
ขึ้นมาอภิปรายในล าดับต้น ๆ และค านึงถึงความส าคัญของการพัฒนาในการเจรจาการค้าในองค์การการค้าโลก 
ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการเจรจาการค้าทีเดียว การเจรจารอบโดฮาไม่ประสบผลส าเร็จนัก
อันเนื่องมาจากช่องว่างระหว่างประเทศพัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา การสรุปรอบโดฮาตามที่ก าหนด
ในปฏิญญาโดฮาจะมีผลในการแก้ไขประเด็นปัญหาต่าง ๆ จ านวนมากที่มีผลกระทบต่อประเทศก าลังพัฒนา
และประเทศพัฒนาน้อยที่สุด แม้จะมีความท้อแท้จากผลการเจรจารอบโดฮา แต่ยังมีความหวังจากผลการประชุม
ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๙ ณ เมืองบาหลี ที่มีข้อตัดสินใจออกมาในเรื่องการอ านวยความสะดวกทางการค้า ประเด็น
ด้านการเกษตร และประเด็นด้านการพัฒนาที่เป็นของกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด แต่ภายหลังการประชุม
พบว่าไม่มีพันธะผูกพันอยู่จริงในการแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาและการไม่ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับประเทศก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด เนื่องจากสมาชิกบางประเทศมีความกระอัก -
กระอ่วนใจที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันที่ตนให้ไว้ในการเจรจารอบโดฮาและการประชุมระดับรัฐมนตรีที่มีต่อมา
หลังจากนั้น ดังนั้นหากจะให้ประสบผลส าเร็จแล้วมีทางเดียวคือมีการปฏิบัติตามข้อผูกพันโดยสมาชิก 

 

 สมาชิกขององค์การการค้าโลกส่วนใหญ่เป็นประเทศก าลังพัฒนาและประเทศเหล่านี้ยังคงประสบ
กับปัญหาเรื่องการด้อยพัฒนาและขาดแคลนทรัพยากรต่างๆ ข้อก าหนดในรอบโดฮาประการหนึ่งคือการลด
และจัดระเบียบการอุดหนุนสินค้าเกษตรของประเทศพัฒนาแล้ว สิ่งนี้จะช่วยขจัดการบิดเบือนที่มีมาอย่าง
ยาวนานในการค้าภาคการเกษตรของโลกและพัฒนาให้เกิดความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตสินค้าเกษตร
ในประเทศก าลังพัฒนา ขณะที่การสรุปวาระการพัฒนารอบโดฮาที่ประสบผลส าเร็จจะเป็นการปูทางในการขยาย
วาระทางการค้าในองค์การการค้าโลกให้กว้างขึ้นและเป็นการปูทางในการวางกฎเกณฑ์ข้อบังคับในอนาคต แต่
การไม่ปฏิบัติตามเป็นสิ่งที่บดบังการเจรจาการค้ารอบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเสมอ และผู้ที่ได้รับผลกระทบ
มากที่สุดก็คือประเทศก าลังพัฒนาและกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาน้อยที่สุด ส าหรับการด าเนินการตามข้อตัดสินจาก
ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีอย่างเช่นที่กรุงไนโรบีนั้น มีข้อตัดสินใจในเรื่องการเกษตร ฝ้าย และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด แต่ยังมีความพยายามให้มีข้อก าหนดในเรื่องการน าประเด็นปัญหาใหม่ ๆ เข้าสู่
ที่ประชุมเพ่ือให้มีการอภิปราย โดยไม่สนใจวาระการพัฒนารอบโดฮาที่เจรจากันมามากกว่าทศวรรษแล้ว ที่ประชุม
ระดับรัฐมนตรี ณ กรุงไนโรบี ท าให้เห็นข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนว่าข้อตัดสินที่ท าให้เกิดการเจรจาแบบพหุภาคี
ไม่ว่าในประเด็นใดจ าต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกทุกประเทศ ด้วยเหตุนี้ จึงมีการบังคับว่าข้อตัดสินใน
ประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ของกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะได้รับการปฏิบัติตามจากประเทศต่าง ๆ ใน องค์การ-
การค้าโลกอย่างจริงจัง 

 
 



๑๐ 

 

อินเดียขอให้สมาชิกองค์การการค้าโลก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสมาชิกที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วได้ด าเนินการตามข้อ
ตัดสินใจจากที่ประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก 
ณ กรุงไนโรบี ในเรื่อง “การปฏิบัติอย่างเป็นพิเศษและแตกต่าง” 
อินเดียเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ได้แจ้งเรื่องการปฏิบัติเป็น
พิเศษให้แก่ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดในเรื่องของการค้า
บริการ ในด้านการบริการของประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด โดย
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการค้าบริการมากขึ้น อินเดียเป็นเพียง
ประเทศเดียวที่ได้เสนอให้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า 
อินเดียได้ด าเนินแผนการเรื่องสิทธิพิเศษทางพิกัดอัตรา
ศุลกากรของสินค้าปลอดภาษีอากรส าหรับกลุ่มประเทศที่พัฒนา
น้อยที่สุดในปี ๒๕๕๑ ตามปฏิญญาระดับรัฐมนตรี ณ ฮ่องกง 
เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๔๘ ปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน ๓๑ ประเทศ 
ของกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดจากจ านวนทั้งหมด ๔๘ 
ประเทศ ได้รับประโยชน์จากแผนดังกล่าวนี้ ในจ านวนนี้ ๒๑ 
ประเทศ ที่ได้รับประโยชน์เป็นประเทศจากทวีปแอฟริกาและ 
๑๐ ประเทศ จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อินเดียเองได้ให้สัตยาบัน
ต่อความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้าในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ เพราะอินเดียเชื่อว่าองค์การ-
การค้าโลกจะแข็งแกร่งได้ก็ต่อเมื่อประเทศสมาชิกปฏิบัติตามพันธะผูกพันที่มีอยู่ ประสบการณ์ทางเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเปิดเผยให้เห็นว่าการเติบโตทางการค้ามีความเชื่อมโยงกับการผลิตและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ดังนั้นเราควรดึงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานและการผลิตเพ่ือช่วยสนับสนุนการเติบโตของโลก อินเดีย
เป็นผู้สนับสนุนอย่างเข้มแข็งต่อระบบการค้าพหุภาคีที่มีลักษณะเปิด มีกฎเกณฑ์ และไม่แบ่งแยก องค์การ-
การค้าโลกควรรักษาไว้ซึ่งความเป็นสถาบันทางพหุภาคีที่มีความก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ ข้อตัดสินใจที่เป็นผล
จากการประชุมระดับรัฐมนตรี ณ กรุงไนโรบี จะต้องได้รับการปฏิบัติตามอย่างเร่งด่วนทั้งนี้เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
ระบบการค้าแบบพหุภาคีให้มีความเข้มแข็งต่อไป 
 

 Mr. Helmut Scholz สมาชิกสภายุโรป กล่าวอภิปรายว่า การประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การ-
การค้าโลก ครั้งที่ ๑๐ ณ กรุงไนโรบีท าให้เกิดมุมมองขององค์การการค้าโลก ในฐานะเป็นโครงสร้างทางสถาบัน
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงลึกในด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และการพาณิชย์ และยังเป็นค าตอบ
ต่อสิ่งท้าทายต่อประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกทุกประเทศในการท าให้วาระการพัฒนารอบโดฮา (DDA) 
จบสิ้นลงก่อนการจัดการต่อสิ่งท้าทายใหม่ ๆ ที่จะเกิดกับระบบการค้าพหุภาคี งานในอนาคตของ องค์การ
การค้าโลก อาจแบ่งออกได้ ๒ แบบ คือ การท าหน้าที่ขององค์การการค้าโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน
ระบบเศรษฐกิจและธรรมาภิบาลของโลก ซึ่งมิได้เน้นแค่เพียงการท าหน้าที่เจรจาแต่เพียงอย่างเดียว ในขณะที่
มุมมองอีกด้านหนึ่งคือความต้องการแก้ไขปัญหาการท าหน้าที่เจรจาขององค์การการค้าโลก โดยเฉพาะในวาระ
การพัฒนารอบโดฮา ซึ่งการพิจารณาความตกลงบาหลีที่ช่วยแก้ไขปัญหาการเจรจาที่ไม่คืบหน้าในรอบโดฮา 
แต่ขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งสมาชิกบางฝ่ายมีความไม่สะดวกใจในการที่จะเจรจาในรอบโดฮาต่อไปจาก
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงนี้จะดึงทุกประเทศให้เข้าสู่ห่วงโซ่
คุณค่าของโลก (global value chains) ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมาก การประชุม ณ กรุงไนโรบี เป็นการยืนยันความ-
รับผิดชอบขององค์การการค้าโลก ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาในประเด็นที่เก่ียวกับวาระการพัฒนารอบโดฮา

Mr. Anurag Singh Thakur 
สมาชิกรัฐสภาอินเดีย 
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ที่ยังคงมีอยู่ แต่มีการสนับสนุนทางการเมืองที่น้อยลงและยังท าให้กรอบระยะเวลาในการบรรลุงานนั้นสั้นลง
อีกด้วย จึงมีค ากล่าวว่า ค าประกาศไนโรบี (Nairobi package) ได้ “effectively killed” วัตถุประสงค์พ้ืนฐานของ
การเจรจารอบโดฮาขององค์การการค้าโลก ที่ต้องการพัฒนาปรับปรุงมุมมองทางการค้าของประเทศก าลังพัฒนา
และประเทศโลกที่สามที่ยากจน หรือที่เรียกว่า “วาระการพัฒนา” ซ่ึงสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน
มีความแตกต่างไปอย่างมาก 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 ยุคโลกาภิวัตน์และการปฏิวัติทางเทคโนโลยี มีความท้าทายและปัญหาที่เกี่ยวกับการพ่ึงพากัน
ในทางเศรษฐกิจของโลก รวมถึงผลกระทบที่มีต่อรูปแบบการค้าระหว่างประเทศและมาตรวัดการค้า ก าไร และ
ภาษี ซึ่งประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลกควรได้อภิปรายและก าหนดวิธีการเพ่ือจัดการกับห่วงโซ่คุณค่า 
บทบาทของบริษัทข้ามชาติ และความจ าเป็นเฉพาะส าหรับรูปแบบของกฎเกณฑ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจใน
ประเทศ ภูมิภาค และระดับนานาชาติ รวมทั้งความร่วมมือเชิงพาณิชย์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของวาระการพัฒนา
รอบโดฮา และเป้าหมายภายหลังปี ๒๕๕๘ ที่เป็นไปตามการพัฒนาทางเทคโนโลยีและทางเศรษฐกิจใหม่ 
 

 วาระภายหลังการประชุม ณ กรุงไนโรบีจะต้องเป็นการพัฒนาข้อเสนอและการแก้ไขปัญหาแบบ
พหุภาคีเชิงสร้างสรรค์โดยค านึงถึงมาตรฐานทางอุตสาหกรรม การจัดเก็บภาษี ทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้
ยังต้องค านึงถึงมลภาวะและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองแรงงานและสิทธิของ
บุคคลและสิทธิทางสังคมอีกด้วย 
 

 Mr. Dennis Dumisani Gamede สมาชิกรัฐสภาสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ กล่าวอภิปรายว่า 
ปฏิญญาไนโรบีแสดงให้เห็นพันธะหรือข้อผูกพันที่รุดหน้าจากการเจรจาในประเด็นต่าง ๆ ของรอบโดฮา 
วัตถุประสงค์ของประเทศแอฟริกาใต้และทวีปแอฟริกาคือการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง การน าเอาวิธีทาง
อุตสาหกรรมมาใช้ และการบูรณาการ แอฟริกาใต้ได้คัดค้านการตัดก าแพงภาษีทางอุตสาหกรรม อีกทั้งยัง
คัดค้านรูปแบบการเจรจาเปิดตลาดสินค้าอุตสาหกรรมปี ๒๕๕๑ และทางเลือกการลดก าแพงภาษีทาง
อุตสาหกรรมในปี ๒๕๕๘ ขณะที่มาตรการปกป้องพิเศษจะสามารถช่วยคุ้มครองเศรษฐกิจของแอฟริกาจาก
การน าเข้าอันไม่เป็นธรรม สิ่งที่ส าคัญก็คือ ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดบางประเทศในแอฟริกามีทรัพยากรจาก
เหมืองและมีสินค้าเกษตรมากที่สุดในโลก ในการประชุม ณ กรุงไนโรบี กฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้าที่ให้สิทธิพิเศษ
ทางการค้าเป็นความส าเร็จที่งดงามและเป็นก้าวหนึ่งส าหรับการเปิดทางให้กับกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด 

  Mr. Helmut Scholz    สมาชิกสภายุโรป 
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และเพื่อให้การค้าในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาสามารถด าเนินการต่อไปได้จะต้องมีการก าจัดความยากจน มี
การสร้างงาน และมีการขจัดการไม่รู้หนังสือ ทั้งนี้ องค์การการค้าโลกยังคงเป็นสถาบันส าหรับทุกประเทศใน
การเจรจาในประเด็นทางการค้า ซึ่งการประชุม ณ กรุงไนโรบีบรรลุผลส าเร็จเป็นอย่างมากในเรื่องของความตกลง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความตกลงด้านการเกษตร ข้อผูกพันต่อประเด็นที่ยังค้างอยู่ในการเจรจารอบโดฮา 
และการอภิปรายเรื่องการปฏิบัติตามผลในเรื่องการแข่งขันการส่งออก 

 

ในการนี้ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ร่วมอภิปรายในหัวข้อ 
“การค้าเพื่อการพัฒนาภายหลังการประชุม ณ กรุงไนโรบี” โดยกล่าวว่า “ในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา องค์การการค้าโลก
ยังมิอาจตอบสนองต่อประเด็นปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมกัน อันได้แก่  ความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องรายได้ 
การสาธารณสุข การศึกษา และโอกาส ซึ่งส่งผลเชิงลบต่อความมีเสถียรภาพทางการเมืองและทางสังคม 
ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกที่ก าลังเผชิญกับปัญหาดังกล่าวนี้จะท าความตกลงในประเด็นด้านการค้า
ได้อย่างไร หากยังมีปัญหาความไม่เท่าเทียมและความไร้เสถียรภาพ จึงเป็นหน้าที่ขององค์การการค้าโลกและ
บรรดาประเทศสมาชิกที่จะด าเนินการเร่งรัดแก้ไขปัญหานี้ ให้เกิดความเสมอภาคกับทุกฝ่าย ด้วยเหตุนี้ เราต้อง
ให้ความส าคัญในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งด้านกายภาพและสังคมก่อนเป็นล าดับแรก ซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไข
อย่างเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือประเทศดังกล่าว โดยผ่านความร่วมมือระหว่างองค์การการค้าโลกกับองค์การให้
ความช่วยเหลือ เช่น กลุ่มธนาคารโลก ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย ธนาคารเพ่ือการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน
แห่งเอเชีย และองค์กรด้านการค้าระหว่างประเทศ ในการนี้ เราจึงต้องเร่งให้มีการให้สัตยาบันต่อความตกลง
และข้อตัดสินใจขององค์การการค้าโลกให้ครบทุกประเทศ รวมทั้งสร้างเสริมศักยภาพของสมาชิกรัฐสภา และ
เรียกร้องให้องค์การการค้าโลกท างานร่วมกับประเทศที่ยังไม่ได้ให้สัตยาบันเพ่ือด าเนินการให้สัตยาบันโดยเร็ว 
และหารือร่วมกับฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศท่ียังประสบปัญหาในโอกาสแรกด้วย” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ สมาชิกสภานิติบัญญตัิแห่งชาต ิ
ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “การค้าเพือ่การพัฒนาภายหลัง 

การประชุม ณ กรุงไนโรบ”ี 
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การสนทนาเชิงนโยบายกับนักเจรจาองค์การการค้าโลกและผู้แทนระดับสูงขององค์การการค้าโลก หัวข้อ
เรื่อง “องค์การการค้าโลกในยุคของข้อตกลงการค้าในระดับมหภาค” (WTO in the era of mega-regional 
trade agreements) 
 

 Mr. Daniel Blockert เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งสวีเดนประจ าองค์การการค้าโลก และ
ประธานคณะกรรมาธิการองค์การการค้าโลกว่าด้วยข้อตกลงการค้าระดับภูมิภาค กล่าวอภิปรายว่า ปัจจุบันนี้
ข้อตกลงการค้าระดับภูมิภาค (Regional Trade Agreement – RTA) ก าลังเป็นประเด็นอภิปรายในหมู่นักวิชาการ 
นักเจรจาการค้า รัฐบาลประเทศต่าง ๆ และองค์กรระหว่างประเทศ แต่ไม่ได้อภิปรายกันในองค์การการค้าโลก 
จึงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อตกลงการค้าระดับภูมิภาค (The RTA Exchange) ริเริ่มโดยธนาคารเพ่ือการพัฒนา
ระหว่างทวีปอเมริกา (Inter-American Development Bank) และองค์กรอ่ืน ๆ โดยจะเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อตกลงการค้าระดับภูมิภาค เช่น บทความวิชาการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนั้น ผู้ที่สนใจเรื่องข้อตกลง
การค้าระดับภูมิภาค สามารถเข้าชมได้ทีเ่ว็บไซต์ www.rtaexchange.org  

 

 อย่างไรก็ดี คณะกรรมาธิการองค์การการค้าโลกว่าด้วยข้อตกลงการค้าระดับภูมิภาคไม่มีการกล่าวถึง
โครงสร้างของข้อตกลงการค้าระดับภูมิภาค หรือหากมีการอภิปรายทางโครงสร้างเป็นเรื่องเฉพาะของภูมิภาค
นั้น ๆ ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลสามประการ ได้แก่ (๑) เป็นเรื่องของขีดความสามารถของแต่ละประเทศ อีกทั้งยังมี
บางประเทศที่ไม่ประสงค์จะท าข้อตกลงทางการค้าระดับภูมิภาค (๒) ยังมีความห่วงกังวลจากบางประเทศว่า
เนื้อหาของข้อตกลงทางการค้าระดับภูมิภาคมีมากมายในองค์การการค้าโลกซึ่งอาจบั่นทอนการเจรจาพหุภาคี
ได้หากน าข้อตกลงการค้าระดับภูมิภาคเข้ามา และ (๓) ข้อตกลงการค้าระดับภูมิภาคยังคงเป็นทางเลือกอันดับรอง
ซ่ึงควรให้ความส าคัญกับการเจรจาองค์การการค้าโลกแบบพหุภาคีจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุด  

 

 คณะกรรมาธิการองค์การการค้าโลกว่าด้วยข้อตกลงการค้าระดับภูมิภาค มีหน้าที่เฉพาะในการ-
ด าเนินการ (๑) ริเริ่มการหารืออย่างเป็นระบบ และ (๒) พยายามจัดตั้งกลไกชั่วคราวให้เป็นแบบถาวร ซึ่งตน
ไม่เห็นว่าจะมีประเทศใดคัดค้านในเรื่องดังกล่าวเพียงแต่จะมีความคิดเห็นแย้งขึ้นมาบ้างถึงวิธีการที่จะด าเนินการ
เท่านั้น ส าหรับการหารืออย่างเป็นระบบในองค์การการค้าโลก ตนเห็นว่าเรื่องข้อตกลงการค้าระดับภูมิภาคไม่อาจ
หลีกพ้นได้ ในทางตรงกันข้ามข้อตกลงการค้าระดับภูมิภาคเป็นสิ่งที่ขยายขอบเขตและเพ่ิมจ านวนขึ้นเรื่อย ๆ 
เหตุผลหลักก็เนื่องจากข้อตกลงการค้าระดับภูมิภาคนั้นด าเนินไปด้วยดี ท าให้มีการค้าและการเข้าถึงเพ่ิมมากขึ้น 
และพัฒนาบทบาทการค้าในทางที่ไม่สามารถกระท าภายใต้องค์การการค้าโลกในปัจจุบันได้ ประมาณร้อยละ ๖๐ 
ของการค้าโลกได้ด าเนินการภายใต้กรอบการเจรจาแบบข้อตกลงการค้าระดับภูมิภาค  
 

 Mr. Marc Vanheukelen เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งสหภาพยุโรปประจ าองค์การ-
การค้าโลก กล่าวอภิปรายว่า สหภาพยุโรปมีบทบาททั้งทวิภาคีและพหุภาคี สหภาพยุโรปมีการเจรจาความ-
ตกลงเขตเสรีทางการค้าหรือ FTA จ านวน ๑๔ ความตกลง อย่างไรก็ดี สหภาพยุโรปยังเชื่อในการเจรจาแบบ
พหุภาคแีละเชื่อมั่นในกลไกการแก้ปัญหาขององค์การการค้าโลก เช่น เรื่องมาตรการในการอุดหนุน ซ่ึงการเจรจา
รอบโดฮาในรอบ ๑๕ ปี เราประสบปัญหาบางประการ และการเจรจานี้มิได้มีความก้าวหน้ามากนักขณะที่
เศรษฐกิจของโลกมีวิวัฒนาการอยู่ตลอด จึงเป็นเหตุผลที่การเจรจาแบบทวิภาคีและการเจรจาหลายฝ่าย
สามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวกับการเจรจาแบบพหุภาคีหรือ อาจเรียกได้ว่าเป็น “องค์การการค้าโลก 
Plus Plus” ความร่วมมือที่มีกฎเกณฑ์บังคับ การคุ้มครองผู้บริโภค และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ล้วนมีค่าและ
เป็นสิ่งส าคัญที่มีความเกี่ยวข้องอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ จึงมีการด าเนินการทั้งหมดที่กล่าวมาโดยวิธีแบบทวิภาคี 
ซึ่งการเจรจาแบบสองฝ่ายนี้มีความละเอียดแต่ขณะเดียวกันก็อาจมีผลเสียหากไปท าลายระบบการเจรจาแบบ 
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๑๔ 

 

พหุภาคี ซึ่งไม่ควรจะปล่อยให้เกิดขึ้น สิ่งที่เราเจรจาแบบทวิภาคีหรือการเจรจาแบบหลายฝ่ายมักไม่ค่อยเป็น
เรื่องที่เกี่ยวกับการค้า ประเด็นการเบี่ยงเบนทางการค้าเป็นเรื่องส าคัญอันดับต้น ๆ แต่ความตกลงทวิภาคี
สมัยใหม่นี้ส่วนใหญ่มิใช่เรื่องของความร่วมมือในการวางกฎเกณฑ์และกฎระเบียบภายในประเทศ ดังนั้น จึงควร
พิจารณาว่าการเจรจาการค้าในระดับทวิภาคีหรือข้อตกลงการค้าในระดับภูมภิาคเป็นส่วนที่ช่วยเสริมการเจรจา
การค้าแบบพหุภาคีมากกว่าที่จะเป็นคู่แข่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Mr. Amr Ramadan เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งอียิปต์ประจ าองค์การการค้าโลก กล่าว
อภิปรายว่า จากการประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก ครั้งที่ ๑๐ (MC 10) ณ กรุงไนโรบี รัฐมนตรี
จากประเทศต่าง ๆ ได้ยืนยันถึงความจ าเป็นในการท าให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อตกลงการค้าในระดับภูมิภาค  
(RTAs) เป็นส่วนเสริมระบบการค้าแบบพหุภาคี มิใช่สิ่งที่มาใช้แทนกันซึ่งระบุอย่างชัดเจนในปฏิญญาการประชุม
ระดับรัฐมนตรี ณ กรุงไนโรบี และยังเสนอให้คณะกรรมาธิการว่าด้วยข้อตกลงการค้าในระดับภูมิภาค (CRTA) 
ได้อภิปรายนัยยะที่เป็นระบบของระบบการค้าแบบพหุภาคีและความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันกับกฎเกณฑ์
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การการค้าโลก จากงานวิจัยของส านักงานเลขาธิการองค์การการค้าโลกตามความตกลง
ในระดับมหภาค พบว่าจ านวนร้อยละ ๖๐ ของความตกลงในระดับมหภาคมีพันธะผูกพันในเรื่องของสินค้าและ
บริการ และจ านวนมากกว่าครึ่งมีกฎเกณฑ์เรื่องการลงทุน จึงเป็นเหตุที่ว่าท าไมความตกลงบางเรื่องถูกจ ากัด
ในเรื่องการลดอุปสรรคในการขายสินค้า การตกลงแบบทวิภาคีเป็นการเปิดโอกาสให้เข้าถึงระบบการค้าที่นับวัน
จะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลกยังเป็นภาคีในความตกลงระดับ
ภูมิภาคอย่างน้อยอยู่หนึ่งกลุ่ม ส่วนแบ่งของความตกลงการค้าระดับมหภาคเติบโตถึงร้อยละ ๔๐ ในปี ๒๕๕๗ 
เปรียบเทียบกับปี ๒๕๐๕ ที่เติบโตเพียงร้อยละ ๕ ปัจจุบัน ความตกลงทางการค้าในระดับภูมิภาค เช่น ความตกลง
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (Trans Pacific Partnership – TPP) และการเจรจาหุ้นส่วนการค้าและ
การลงทุนข้ามแอตแลนติก (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP) เริ่มมีความส าคัญ
มากขึ้นเนื่องจากมีส่วนแบ่งทางการค้า ในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ มีการให้สัตยาบันต่อความตกลงการค้าระดับ
ภูมิภาคถึง ๖๒๕ ฉบับ ทั้งสินค้าและบริการ เศรษฐกิจของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะส าคัญนับตั้งแต่
มีการจัดตั้งองค์การการค้าโลกขึ้นในปี ๒๕๓๗ โดยเฉพาะในแง่ของการประสบสิ่งท้าทายต่าง ๆ ขณะเดียวกัน
อ านาจทางเศรษฐกิจใหม่เกิดขึ้น โดยประเทศเหล่านี้เปลี่ยนจากผู้เดินตามกฎกลายเป็นผู้บัญญัติกฎ อย่างไรก็ตาม 
การค้าในระดับมหภาคมีผลต่อระบบการค้าแบบพหุภาคี ทั้งนี้ หากช่องว่างของข้อบังคับในระดับภูมิภาคกับ

  Mr. Amr Ramadan 
เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่ง
อียิปต์ประจ าองค์การการค้าโลก 



๑๕ 

 

การค้าระดับพหุภาคีมีมากเท่าใด บรรยากาศการค้าก็ยิ่งเลวร้ายลงเท่านั้น โดยเฉพาะประเทศเล็ก ๆ และประเทศ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าในระดับภูมภิาค อย่างไรก็ด ีจะเห็นได้ว่า เฉพาะในเวทีพหุภาคีเท่านั้นที่ประเทศ
ขนาดเล็กหรือประเทศที่ยากจนจะสามารถมีสิทธิมีเสียงได้และข้อกังวลของประเทศเหล่านี้ได้รับการแก้ไข
อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ ตนมีข้อเสนอแนะต่อประเด็นนี้ ๔ ประการ คือ ๑) ความตกลงการค้าในระดับภูมิภาค
โดยลักษณะแบ่งแยกกีดกันประเทศที่มิใช่สมาชิกซึ่งประเด็นนี้สามารถท าความตกลงแบบเปิดโดยอนุญาตให้
บุคคลที่สามเข้ามามีส่วนร่วมได้ ๒) ให้มุ่งเน้นที่ประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของ
การเจรจาในระดับมหภาค เช่น การใช้ TTIP เพ่ือท าการค้ากับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ๓) การท ากฎเกณฑ์
ให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และง่ายขึ้น และ ๔) ขยายการรับรองมาตรฐานสินค้าจากกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา 
โดยตนมีความเชื่อมั่นว่าหากประเทศเหล่านี้ได้เข้าท าความตกลงในระดับมหภาค จะถือเป็นความพยายาม
ในการลดผลกระทบในเชิงลบต่อระบบการค้าแบบพหุภาคี ในการค้าระดับโลกจะต้องมีการเจรจาที่ชัดเจน
และโปร่งใส องค์กรที่ดแูลควบคุมการค้าแบบพหุภาคีเช่นองค์การการค้าโลกยังคงไว้ซึ่งแนวการค้าระดับโลกที่มี
ธรรมาภิบาล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Mr. Junichi Ihara เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งญี่ปุ่นประจ าองค์การการค้าโลก กล่าว
อภิปรายว่า ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ยึดมั่นทั้งใน GATT และองค์การการค้าโลกมาอย่างยาวนาน ในปี ๒๕๔๓ 
ตนด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการกององค์การการค้าโลกภายใต้กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น และตน
ก็คัดค้านการท าความตกลงเสรีทางการค้าหรือ FTA ตลอดมา ต่อมาเมื่อตนได้มาประจ าการที่เจนีวาในฐานะ
เอกอัครราชทูต ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ปัจจุบัน ญี่ปุ่นได้เห็นชอบและลงนามในความตกลงการค้า
ระดับภูมิภาคจ านวน ๑๖ ฉบับรวมถึงความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิกหรือ TPP ด้วย นโยบาย
ของรัฐบาลญี่ปุ่นครอบคลุมเรื่องการค้าโดยการท าความตกลงการค้าระดับภูมิภาคประมาณร้อยละ ๗๐ 
ในปี ๒๕๖๑ ตนยอมรับว่าตอนที่ตนได้คัดค้านการท าความตกลงการค้าเสรีในปี ๒๕๔๓ นั้น ตนประมาณค่า 
FTA ไว้ค่อนข้างต่ ามาก ตนมีความเชื่อในอ านาจสูงสุดของระบบการค้าแบบพหุภาคีเป็นอย่างมากและคิดว่า
การท าความตกลง FTA ไม่สามารถตระหนักถึงความส าคัญของเสรีภาพทางการค้า แต่ตอนนี้ตนมีความเข้าใจ
ถึงความตกลง FTA และความตกลงในระดับภูมิภาคหรือ RTA แล้ว ไม่เพียงแค่การเข้าถึงตลาด หากแต่ยังได้มี

 Mr. Junichi Ihara เอกอัครราชทูต 
ผู้แทนถาวรแห่งญี่ปุ่นประจ าองค์การการค้าโลก 



๑๖ 

 

การก าหนดกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ โดยผ่านความตกลงการค้าในระดับภูมิภาคนี้ด้วยเช่น เรื่อง การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หรือเรื่องที่เกี่ยวกับการลงทุน คนทั่วไปมักจะกล่าวว่าองค์การการค้าโลกและระบบการค้าแบบพหุภาคีและ
ความตกลงการค้าระดับภูมิภาคควรจะเป็นส่วนเสริมและ RTA มิอาจมาแทนที่ระบบการค้าแบบพหุภาคีได้ 
ซึ่งก็เป็นความจริง แต่ตนคิดว่า สิ่งที่เราเรียกว่า “ความสัมพันธ์ทางอ านาจ” (Power relation) ระหว่างระบบ
การค้าแบบพหุภาคีและความตกลงการค้าระดับภูมิภาคนั้นก าลังเปลี่ยนแปลงไป  เราต้องค านึงถึงความจริงว่า
สิ่งที่ส าคัญส าหรับองค์การการค้าโลกคือการเรียนรู้ประสบการณ์จากความตกลงในระดับภูมิภาค สิ่งที่เราต้องการ
คือความสัมพันธ์แบบชนะด้วยกันทั้งสองฝ่ายระหว่างระบบการค้าแบบพหุภาคีและการท าความตกลงในระดับ
ภูมิภาค 
 
วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ภารกิจภายหลังการประชุม ณ กรุงไนโรบี : ผลสะท้อนที่มีต่ออนาคตขององค์การ-
การค้าโลก” (Post-Nairobi work: reflections on the future of the WTO)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Mr. Karl  Brauner รองผู้อ านวยการใหญ่องค์การการค้าโลก กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ 
“ภารกิจภายหลังการประชุม ณ กรุงไนโรบี : ผลสะท้อนที่มีต่ออนาคตขององค์การการค้าโลก” (Post-Nairobi 
work: reflections on the future of the WTO) โดยมีใจความส าคัญว่า ก่อนที่จะกล่าวถึงภารกิจภายหลัง
การประชุม ณ กรุงไนโรบี ขอตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การการค้าโลก ซึ่งตนรับผิดชอบในด้านการ-
จัดการทั่วไป งบประมาณและการเงิน รวมถึงกลไกการยุติข้อพิพาทเบื้องต้น สมาชิกประเทศได้ใช้ประโยชน์
จากกลไกดังกล่าวโดยมีการร้องเรียนกว่า ๕๐๐ คดี ในจ านวนนี้ มากกว่า ๑๐๐ คดี ที่การขอหารือขั้นต้นน าไปสู่

Mr. Karl  Brauner 
รองผู้อ านวยการใหญ่องค์การการค้าโลก 



๑๗ 

 

การหาทางออกร่วมกันอย่างสมานฉันท์ แสดงให้เห็นว่าเราท างานอย่างรวดเร็วและคุ้มค่า ทั้งสองฝ่ายได้รับ
ข้อตัดสินใจจากคณะผู้พิจารณา (The panels) ภายใน ๑๕ เดือน และจากองค์กรอุทธรณ์ (The Appellate 
Body) ภายใน ๙๐ วัน ซึ่งไม่มีระบบยุติธรรมด้านกฎหมายใดที่สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วเช่นนี้ และ
การให้บริการไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ องค์การการค้าโลกยังให้บริการเพ่ิมเติมโดยไม่มีการขอเพ่ิมงบประมาณ
มาเป็นเวลา ๗ ปี ในขณะเดียวกันได้โยกงบประมาณมาจากส่วนงานอ่ืนของส านักงานเลขาธิการองค์การการค้าโลก
มายังระบบการระงับข้อพิพาท และยังได้เพ่ิมต าแหน่งอีก ๒๙ ต าแหน่ง ไปยังฝ่ายกฎหมายทั้งสองและส านักงาน-
เลขาธิการองค์กรอุทธรณ์ (The Appellate Body Secretariat) ซึ่งส านักงานฯ ได้ด าเนินการตามความต้องการ
ที่เพ่ิมขึ้นของประเทศสมาชิก พร้อมทั้งความต้องการให้ระบบการระงับข้อพิพาทมีเสถียรภาพ ซึ่งส านักงานฯ 
ตอบสนองได้อย่างดี ซึ่งเห็นได้จากข้อเท็จจริงที่มีอัตราการตอบสนองที่มากกว่าร้อยละ ๙๐ อย่างไรก็ดี มีประเด็น
ในองค์กรอุทธรณ์เกิดขึ้นซึ่งต้องหาทางแก้ไข แต่ไม่ควรมองข้ามข้อเท็จจริงที่ว่าส านักงานเลขาธิ การฯ ประสบ
ความส าเร็จและได้รับการชื่นชมมากยิ่งขึ้นตลอด ๒๐ ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังมีความส าเร็จในการติดตาม
ตรวจสอบนโยบายการค้าของประเทศสมาชิกเนื่องจากประเทศสมาชิกอยู่ภายใต้การทบทวนนโยบายการค้า 
โดยส านักงานเลขาธิการฯ จัดท ารายงานข้อเท็จจริงที่มีการอภิปรายในบรรดาสมาชิกประเทศ และมีการตั้ง
ประเด็นค าถามต่อประเทศนั้น ๆ อย่างไม่ลดละ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อนโยบายการค้าของประเทศต่าง ๆ 
องค์การการค้าโลกติดตามตรวจสอบการใช้มาตรการกีดกันทางการค้า นับว่ามีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
มาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศต่าง ๆ นอกจากนั้น ส านักงานเลขาธิการฯ ยังมีส่วนร่วมต่อการวิจัย
ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งไม่เพียงส่งผลกระทบต่อการอภิปรายทางวิชาการ แต่ยังมีต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาของประเทศก าลังพัฒนาและพัฒนาน้อยที่สุด นอกจากนั้น ยังมีความช่วยเหลือต่อกิจกรรมทาง
การค้าซึ่งช่วยให้ประเทศก าลังพัฒนาใช้ประโยชน์จากกฎข้อบังคับที่เป็นแนวทางส าหรับระบบการค้าพหุภาคี 
ดังนั้น หากกล่าวถึงภายหลังการประชุม ณ กรุงไนโรบี จะหมายถึงประเด็นเรื่องการเจรจา ส่วนตัวคิดว่าไม่ควร
เน้นย้ าการเจรจาที่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรี แต่การเจรจาต่าง ๆ ควรเกิดขึ้นในคณะกรรมการ
ต่าง ๆ (Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของสมาชิกองค์การการค้าโลกซึ่งเป็นคณะท างานแบบถาวร และ
ส านักงานเลขาธิการฯ เป็นองค์กรขับเคลื่อนของประเทศสมาชิก จึงเป็นความมุ่งมั่นร่วมกันของประเทศสมาชิก
ที่จะตัดสินใจในอนาคตขององค์การการค้าโลก ประเทศสมาชิกจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างถาวรในเรื่องการส ารอง
สินค้าคงคลังของรัฐเพื่อความมั่นคงทางอาหาร (Public stockholding for food security) การเร่งรัดให้
การรับรองข้อเสนอมาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard Mechanism) สมาชิกรัฐสภามีบทบาทแน่ชัด
ในการสรุปกระบวนการให้สัตยาบันต่อข้อตกลงการอ านวยความสะดวกทางการค้า การน าความตกลงว่าด้วย
การค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology Agreement) ไปปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังมี
พัฒนาการต่าง ๆ ในองค์การการค้าโลก อาทิ การสร้างโอกาสการส่งออกใหม่ ๆ ส าหรับผู้ให้บริการในกลุ่มประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด ความมุ่งม่ันที่จะเจรจาประเด็นทางการค้าคงค้างจากการเจรจารอบโดฮา และการอภิปรายถึง
สิ่งท้าทายใหม่ ๆ เช่น ข้อตกลงด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การค้าดิจิทัล การลงทุนระหว่างประเทศ รวมทั้ง
ความสัมพันธ์กับองค์กรระหว่างประเทศอ่ืน ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
รัฐสภา เนื่องจากมีอิทธิพลส าคัญต่อรัฐบาลในประเทศต่าง ๆ ในฐานะเป็นเครื่องมือในการก าหนดและ
เปลี่ยนแปลงจุดยืนของรัฐบาลต่าง ๆ ดังนั้น ค าแนะน าของสมาชิกรัฐสภาจึงมีคุณค่าและมีความส าคัญ 
 
 
 



๑๘ 

 

การบรรยายสรุป หัวข้อ “การออกกฎหมายว่าด้วยข้อตกลงการอ านวยความสะดวกทางการค้า” (Enacting 
the Trade Facilitation Agreement)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 Ms. Nora  Neufeld เจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการองค์การการค้าโลก บรรยายสรุป หัวข้อ 
“การออกกฎหมายว่าด้วยข้อตกลงการอ านวยความสะดวกทางการค้า” (Enacting the Trade Facilitation 
Agreement) โดยมีใจความว่า ข้อตกลงการอ านวยความสะดวกทางการค้าเป็นประเด็นที่ต้องการการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกรัฐสภา เพ่ือให้ข้อตกลงดังกล่าวสามารถน าไปใช้ได้ โดยข้อตกลงนี้เกิดขึ้นในการประชุม ณ เมืองบาหลี 
เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ นับเป็นก้าวย่างส าคัญ แต่ยังมีอุปสรรคที่ต้องก้าวข้าม คือการให้ความเห็นชอบต่อ
ข้อตกลงจากสมาชิกประเทศให้ครบ ๒ ใน ๓ ของทั้งหมดเพ่ือให้ข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ส าหรับขั้นตอน
ภายหลังผ่านความเห็นชอบการให้สัตยาบันในข้อตกลงแล้วจะมีการยื่นตราสารการยอมรับ (Notification of 
acceptance) เพ่ือแจ้งมายังองค์การการค้าโลก ทั้งนี้ การให้ความเห็นชอบการให้สัตยาบันในข้อตกลงนับเป็น
กระบวนการทางกฎหมายภายในประเทศ (Domestic ratification) อันเป็นสิ่งท้าทายส าหรับองค์การการค้า
โลกที่จะต้องด าเนินการส่งเสริม ช่วยเหลือและให้การแนะน า ซึ่งในปัจจุบัน มีประเทศสมาชิกให้ความเห็นชอบ
จ านวน ๘๑ ประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของทั้งหมด ดังนั้น จึงต้องการให้สมาชิกรัฐสภาเข้ามีบทบาทและมี
ส่วนร่วมเพ่ือให้ข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ ดังนี้ (๑) การเคลื่อนย้ายและการตรวจปล่อย
สินค้าอย่างรวดเร็ว (๒) การลดค่าใช้จ่าย (รัฐบาล ผู้ค้า และผู้บริโภค) (๓) ความยั่งยืนและและการปฏิรูปใน
แนวทางเดียวกัน และ (๔) การสร้างความโปร่งใส และสร้างบรรยากาศการค้าที่คาดคะเนได้และไม่เลือกปฏิบัติ 
นอกจากนี้ การน าข้อตกลงการอ านวยความสะดวกทางการค้าไปปฏิบัติอย่างเต็มที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการค้า
ประมาณร้อยละ ๑๔.๓ และลดระยะเวลาในการน าเข้าได้มากกว่าหนึ่งวันครึ่ง รวมทั้งยังมีผลกระทบต่อธุรกิจ
ขนาดเล็กและขนาดย่อมโดยเพ่ิมการเข้ามีส่วนร่วมในทางการค้าและพัฒนาการเข้าสู่ตลาดการส่งออกได้ดียิ่งขึ้น 
 
 

  Ms. Nora Neufeld 
เจ้าหน้าท่ีส านักงานเลขาธิการ
องค์การการค้าโลก 



๑๙ 

 

การอภิปรายหัวข้อย่อย “การค้าในฐานะเป็นตัวขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางสังคม : มิติด้านเพศภาวะ” 
(Trade as a vehicle of social progress: The gender perspective)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ms. Inmaculada  Rodriguez-Piñero สมาชิกสภายุโรป เป็นผู้ด าเนินการอภิปราย หัวข้อ 
“การค้าในฐานะเป็นตัวขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางสังคม : มิติด้านเพศภาวะ” (Trade as a vehicle of 
social progress: gender perspective) ผู้ร่วมอภิปราย ประกอบด้วย (๑) Ms. Nurhayati Ali Assegaf 
สมาชิกรัฐสภา (อินโดนีเซีย) (๒) Mr. Azam Swat สมาชิกวุฒิสภา (ปากีสถาน) (๓) Ms. Arancha González 
ผู้อ านวยการบริหารศูนย์การค้าระหว่างประเทศ และ (๔) Ms. Noraini Ahmad สมาชิกรัฐสภา (มาเลเซีย) 
สมาคมรัฐสภาแห่งเครือรัฐ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับฟังการอภิปรายซึ่งกล่าวถึงการมีส่วนร่วมทางการค้าระหว่าง
บุรุษและสตรี โดยเน้นอภิปรายถึงความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน ามุมมองทางเพศสภาวะ
มาสู่ความตกลงและนโยบายการค้า ทั้งนี้ เศรษฐกิจที่ชาญฉลาด (Smart Economic) ควรให้สตรีมีส่วนร่วม
ทางการค้ามากยิ่งขึ้น เพ่ือส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อาทิ การส่งเสริมให้สตรีเป็นเจ้าของที่ดินและ
การบริหารจัดการที่ดิน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ ๕ ในการเสริมสร้าง
พลังให้แก่สตรี อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นปัญหาในเรื่อง (๑) การขาดการส่งเสริมจากรัฐบาลทั้งความช่วยเหลือ
ด้านเทคนิคและการให้เงินสนับสนุน (๒) การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม โดยองค์การการค้าโลกควรให้ความร่วมมือ
และช่วยเหลือในเรื่องความเสมอภาคทางเพศ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้อภิปรายถึงแนวการปฏิบัติที่ดี อาทิ 
การสร้างเสริมพลังให้แก่หญิงในทางการค้าและการมีส่วนร่วมในนโยบายการค้า การส่งเสริมความสามารถสตรี
ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การสนับสนุนทางการเงิน การสร้างความเป็นพันธมิตรของสตรี
ในชุมชน โดยเน้นย้ าบทบาทขององค์การการค้าโลกในการให้ความส าคัญต่อประเด็นความเสมอภาคทางเพศ 
 

Ms. Inmaculada  Rodriguez-Piñero 
สมาชิกสภายุโรป ผูด้ าเนินการอภปิราย 

 



๒๐ 

 

การบรรยายสรุป เรื่อง “ปัญหาของระบบการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก” (The riddles of 
the WTO dispute settlement system) โดย Ms. Velerie Hughes จากเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการ-
องค์การการค้าโลก  

Ms. Velerie Hughes เจ้าหน้าที่จากส านักงานเลขาธิการองค์การการค้าโลก ได้กล่าวถึงเหตุผล
ที่การระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลกประสบความส าเร็จ เนื่องมาจากเหตุผล ๕ ประการ คือ  

๑. มีการใช้ระบบการระงับข้อพิพาทนี้บ่อยครั้งเนื่องจากประชาชนมีความเชื่อมั่นในระบบดังกล่าว  
๒. ประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง มิใช่เฉพาะประเทศท่ีมีความ

ร่ ารวยเท่านั้น 
๓. ขอบเขตของประเด็นปัญหาที่มีความส าคัญได้รับการแก้ไข โดยประเด็นปัญหาดังกล่าวนี้มิใช่

เรื่องเล็ก ๆ หากแต่เป็นประเด็นที่มีความส าคัญเก่ียวโยงกับนโยบายและการคลัง 
๔. ระบบมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเห็นผล 
๕. ความตกลงการค้าระดับภูมิภาคต่าง ๆ มิได้แข่งขันกับการระงับข้อพิพาทของ องค์การการค้าโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ขัน้ตอนในกระบวนการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
๑. การปรึกษาหารือ (Consultation) : เมื่อเกิดปัญหาพิพาท คู่พิพาทจะต้องหาวิธีการระงับ     

ข้อพิพาทในเบื้องต้นก่อน หากคู่พิพาทไม่พยายามหาทางระงับในขั้นตอนนี้จะไม่สามารถด าเนินการในขั้นตอน
ต่อไปได้ วิธีการปรึกษาหารือกันไม่ต้องขึ้นศาล คู่พิพาทเพียงมาพบเพื่อประชุมกัน ตั้งค าถามหรือข้อสงสัย 
แล้วหาทางแก้ปัญหานั้น ซึ่งปัญหาที่พิพาทอาจระงับไปในชั้นนี้ แต่ในกรณีที่ไม่สามารถหาทางระงับได้ คู่พิพาท
สามารถด าเนินการในขั้นต่อไป 

๒. จัดตั้งองค์คณะเพ่ือพิจารณา (Panel) : คู่พิพาทจะปรากฏต่อหน้าองค์คณะ โดยองค์คณะ
ประกอบด้วยบุคคลจ านวนสามคน มีการยื่นค าให้การเป็นลายลักษณ์อักษร และนั่งพิจารณาข้อพิพาทโดยการฟัง
คู่พิพาท 

๓. การอุทธรณ์ (Appeal) : หากคู่พิพาทฝ่ายใดไม่พอใจในผลค าตัดสินขององค์คณะตามขั้นตอน
ที่ ๒ ข้างต้น คู่พิพาทฝ่ายที่ไม่พอใจในผลการตัดสินสามารถอุทธรณ์ค าตัดสินนั้นได้ ซึ่งเป็นวิธีการปกติในคดี
ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ พบว่าร้อยละ ๗๐ ของคดีพิพาทมีการอุทธรณ์ 

Ms. Velerie Hughes เจ้าหน้าท่ีจาก
ส านักงานเลขาธิการองค์การการคา้โลก 



๒๑ 

 

๔. การปฏิบัติตามค าตัดสิน (Implementation) : คือการน าค าตัดสินขององค์คณะไปปฏิบัติ 
โดยทั้งนี้ จากสถิติพบว่ามีการปฏิบัติตามและด าเนินการตามค าตัดสินถึงร้อยละ ๙๐ 

๕. การตอบโต้ (Retaliation) : ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามค าตัดสินขององค์คณะ จะมีการน าคดีมาสู่
ขั้นตอนนี้ กล่าวคือวัดค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น 

 ทั้งนี้ เฉพาะประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลกเท่านั้นที่จะน าข้อพิพาทมาเข้าสู่กระบวนการ
ระงับข้อพิพาท โดยปกติ ประเทศสมาชิกเพียงหนึ่งประเทศจะยื่นค าร้อง แต่ในบางคดีอาจมีประเทศสมาชิก
เป็นผู้ร้องมากกว่าหนึ่งประเทศ เช่น คดีบรรจุภัณฑ์บุหรี่ของออสเตรเลียที่มีประเทศสมาชิกร้องเรียนถึง ๕ ประเทศ 
ส่วนผู้ถูกร้อง (Respondent) มีเพียง ๑ ประเทศสมาชิกเท่านั้น ส าหรับบุคคลที่สามคือในกรณีที่มิได้เป็น
สมาชิกองค์การการค้าโลกแต่เป็นบุคคลภายนอกที่มีผลประโยชน์ที่เป็นสาระส าคัญในคดีก็สามารถเข้าร่วมใน
คดีได ้ผลประโยชน์ที่เป็นสาระส าคัญดังกล่าวอาจหมายถึงปัญหาในทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมที่มีความส าคัญ
ต่อสภาวะแวดล้อมภายในประเทศของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ บุคคลที่สามสามารถปรากฏตัวต่อองค์คณะ
ผู้พิจารณาหรือองค์กรอุทธรณ์เพ่ือน าเสนอข้อโต้แย้งด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร ส่วนผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้ท า
การตัดสินข้อพิพาทนั้น หากเป็นในระดับขององค์คณะก็จะเป็นการเฉพาะคดี (ad hoc) ทุกครั้ง กล่าวคือเมื่อ
เกิดกรณีพิพาท ประเทศสมาชิกจะท าการเลือกบุคคลสามคนมานั่งเป็นองค์คณะ ซึ่งผู้ที่จะมาเป็นอาจมีคุณสมบัติ
เป็นนักกฎหมายด้านการค้า นักเศรษฐศาสตร์ นักเจรจาการค้า เจ้าหน้าที่ท่ีดูแลด้านนโยบาย หรืออาจเป็นผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญช านาญเฉพาะ หมายความว่าผู้ที่เป็นองค์คณะไม่จ าต้องเป็นนักกฎหมาย (แต่ส่วนใหญ่ก็เป็น
นักกฎหมาย) ซึ่งบุคคลสามคนที่ท าหน้าที่เป็นองค์คณะผู้ตัดสินดังกล่าวจะได้รับการเลือกจากผู้ร้อง (Complainant) 
และผู้ถูกร้อง (Respondent) แต่หากไม่สามารถตกลงในการเลือกองค์คณะได้ คู่พิพาทสามารถร้องขอให้ผู้อ านวยการ
องค์การการค้าโลกเป็นผู้คัดเลือกบุคคลจ านวนสามคนมาเป็นองค์คณะ ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้เกิดขึ้นบ่อยมาก  
อย่างไรก็ดี มีการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมส าหรับให้สมาชิกคู่พิพาทเลือกให้มานั่งในองค์คณะ 
ทั้งนี้ สมาชิกคู่พิพาทอาจไม่เลือกจากบัญชีรายชื่อนั้นก็ได้ แต่ส าหรับในระดับขององค์กรอุทธรณ์ (Appellate 
level) มีความแตกต่าง คือไม่มีการเลือกบุคคล โดยจะมีบุคคล ๗ คนอยู่แล้ว มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี
และอาจได้รับเลือกกลับมาให้ด ารงต าแหน่งต่ออีก ๔ ปี ได้อีก โดย ๓ ใน ๗ ท่านนี้จะเป็นองค์คณะผู้ท าการตัดสิน
ทีคู่่พิพาทไม่สามารถเลือกได้ ซึ่งอาจเป็นการสุ่มบุคคล หรือเลือกโดยวิธีลับ หรือเลือกกันเอง ซึ่งในชั้นอุทธรณ์นี้
ไม่ค านึงว่าผู้เป็นองค์คณะจะมีสัญชาติเดียวกับคู่พิพาทหรือไม่ (ต่างจาก Panel level) เนื่องจากในชั้นอุทธรณ์ 
บุคคลทั้ง ๗ คน ไม่มีความเกี่ยวพันกับรัฐบาลของประเทศตนเอง จึงมีความเป็นอิสระ ปัจจุบันบุคคลทั้ง ๗ คน
มาจากประเทศสมาชิก ๗ ประเทศ ได้แก่ อินเดีย เบลเยียม มอรเิชียส สหรัฐอเมริกา จีน เกาหลีใต้ และเม็กซิโก 
แต่ปัจจุบัน จีนและเกาหลีใต้สิ้นสุดวาระการด ารงต าแหน่งแล้วจึงมีต าแหน่งว่างอยู่ ๒ ต าแหน่ง โดยจะมีการเลือก
ผู้มาด ารงต าแหน่งที่ว่างนี้โดยสมาชิกขององค์การการค้าโลก 

 

 เหตุผลของการประสบผลส าเร็จสามารถพิจารณาได้จากสถิติที่ปรากฏใน ๒๐ ปีที่ผ่านมา โดยมี
คดีพิพาทที่ยื่นเรื่องเข้ามาจ านวน ๕๐๗ คดี เปรียบเทียบกับในสมัยที่อยู่ภายใต้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษี
ศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT)  ๔๗ ปี มี ๓๐๐ คดี หรือศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศ (ICC) ที่ก่อตั้งมา ๗๕ ปีแต่มีคดีเพียง ๑๖๒ คดี จะเห็นได้ถึงความแตกต่างกับจ านวนคดีใน
องค์การการค้าโลก ตัวเลขคดีนี้แสดงให้เห็นว่าคู่พิพาทมีความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่มีความเป็นธรรม
และเชื่อถือได้ มีการเข้าร่วมในกระบวนการอย่างกว้างขวาง โดยมีประเทศสมาชิกจ านวน ๑๐๔ ประเทศ จาก
จ านวนประเทศสมาชิกท้ังหมด ๑๖๒ ประเทศ มีทั้งกรณี กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วฟ้องประเทศพัฒนาแล้ว และ
กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาฟ้องประเทศพัฒนาแล้ว หรือประเทศพัฒนาแล้วฟ้องประเทศก าลังพัฒนา ซึ่งถือว่า
มีความหลากหลาย  



๒๒ 

 

 ส่วนเรื่องที่เป็นประเด็นข้อพิพาทนั้นมีทั้งในเรื่องของการเงิน นโยบายทางสังคม หรือบางกรณี
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และอีกหลายเรื่อง เช่น บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป็นต้น ทั้งนี้ เวลาที่ใช้ในการพิจารณา
ไม่นานเมื่อเทียบกับการตัดสินข้อพิพาทของสถาบันอ่ืน ๆ   
 

 การประชุมเสร็จสิ้นลงในเวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกาโดยที่ประชุมให้การรับรองเอกสารผลลัพธ์จาก
การประชุม รายละเอียดเอกสารผลลัพธ์จากการประชุมปรากฏตามภาคผนวก 

 
การหารือและรับฟังบรรยายสรุปจากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลกและองค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก ณ นครเจนีวา 
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
คนที่สอง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้หารือและรับฟังบรรยายสรุปจากนายบุณยฤทธิ์  
กัลยาณมิตร เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
ในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนฯ เพ่ือเตรียมการเข้าร่วมการประชุมฯ โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ และภริยา เป็น
เจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ าเพ่ือเป็นเกียรติแก่คณะฯ ณ ท าเนียบเอกอัครราชทูต ด้วย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้แทนสภานิติบญัญัติแห่งชาติถ่ายภาพร่วมกับนายบณุยฤทธิ์ กัลยาณมิตร เอกอัครราชทูต 
ผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพยส์ินทางปัญญาโลก และภริยา  

ณ ท าเนียบเอกอัครราชทูตฯ นครเจนีวา 
 



๒๓ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

     

 

 

 

 

 จัดท าโดย 
 กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา 
 ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 
 
 

นายพีระศักดิ์ พอจติ รองประธานสภานิตบิัญญตัิแห่งชาติ คนท่ีสอง  
ลงนามในสมดุเยีย่มและมอบของที่ระลึกแก่นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร  

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปญัญาโลก 

7/D/งาน/กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา/นีรนันท์/A-รายงานการประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก/20-09-2559/10.25 น. 
 















Intervention on 
“Making trade work for development after Nairobi” 

by 
Hon. Mr. Isara  Vongkusolkit 

Monday 13th June 2016, 15.30 – 16.30 hrs. 
     

 

Thank you Mr. Chairman, 
 

 1. During the 20 years of WTO, the WTO has not responded enough 
to the issues of inequalities, namely, income, healthcare, education and 
opportunities.  These contribute negatively to their social and political instability. 
  

 2. How can the members that are facing these problems agree to 
the trade issues if they still have these dimensions of inequalities and instability. 
 

 3. It is the duty of WTO and the member countries to get them up 
to speed to achieve the level of playing field. 
 

 4. I would urge as a matter of priority that the social and physical 
infrastructures must be urgently addressed to help these countries. 
 

 5. This can be done through the coordination of the WTO with 
aid-giving organizations such as the World Bank Groups, ADB, Asian Infrastructure 
Investment Bank and the ITC. 
  

 6. In this connection, I would urge in order to achieve the full 
ratification of the WTO decisions and agreements, the capacity building for 
the Parliamentarians would be urgently required and we would like to call 
for WTO to work with the countries that have not yet ratified to get the full 
ratification as soon as possible and to take the first opportunity to meet 
with the Executive and the Legislative Branches of the countires in question. 
 

 Thank you, Mr. Chairman. 
 
 


